

Để người sử dụng lao động sớm tiếp cận vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, đến nay, việc triển khai cho vay được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh chuẩn bị sẵn sàng để người sử dụng lao động sớm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, từ đó vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.



Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154 của Chính phủ, tỉnh Thái Bình có 1 doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc với dư nợ cho vay 62 triệu đồng.

hiếm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12, phải có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liên kế trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 và không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Ngoài ra, mức cho vay tối đa để trả lương ngừng việc ở Nghị quyết số 68 cũng được tăng gấp đôi, bằng mức lương tối thiểu vùng chứ không phải 50% mức lương tối thiểu vùng như Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154. Một trong những điểm mới nữa của Nghị quyết số 68 đó là ngoài trả lương ngừng việc

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta đến nay, đây là lần thứ hai người sử dụng lao động (NSDLĐ) được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với mức lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó, năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42, sau là Nghị quyết số

154 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42; tại Thái Bình có 1 doanh nghiệp được giải ngân vốn vay với số tiền 62 triệu đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 1/7/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó,

NSDLĐ tiếp tục được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất. Theo Nghị quyết số 68, điều kiện để NSDLĐ được vay vốn tại Ngân hàng CSXH được nới lỏng hơn. Nếu như ở Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 154, điều kiện để được vay vốn là NSDLĐ có hợp đồng lao động đang tham gia bảo

NSDLĐ còn được vay vốn ưu đãi để trả lương phục hồi sản xuất với mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động, thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Để triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3027/UBND-KT chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong việc thực hiện cho vay vốn, trên cơ sở đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm giúp NSDLĐ sớm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Cùng với đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn cử cán bộ trực tiếp tham gia hội nghị trực tuyến của Ngân hàng CSXH với chi nhánh Ngân hàng CSXH các tỉnh, thành phố triển khai Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23; tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản tới toàn thể cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh, trong đó quán triệt nghiêm túc chủ trương thực hiện cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng, được thực hiện công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; chủ động xây dựng kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất Nghị quyết số 68;

đồng thời, bố trí bộ phận tiếp nhận, giải quyết khiếu nại vướng mắc của khách hàng trong quá trình hoàn thiện các thủ tục vay vốn.

Công tác tuyên truyền cũng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chú trọng thực hiện. Để có nhiều doanh nghiệp biết đến chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 68, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tới các doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nắm bắt thông tin, trên cơ sở đó chủ động tiếp cận NSDLĐ để triển khai chính sách hỗ trợ cho vay; nắm yết các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 68 tại điểm trực giao dịch các xã, phường, thị trấn; đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân cùng biết.

Theo Quyết định số 23, thời hạn tiếp nhận hồ sơ để nghị vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất chậm nhất đến hết ngày 25/3/2021. Do đó, NSDLĐ bảo đảm đủ các điều kiện và có nhu cầu vay vốn cần sớm hoàn thiện hồ sơ để nghị vay vốn theo mẫu gửi đến Ngân hàng CSXH nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân làm cần cầu để Ngân hàng CSXH nhanh chóng xét duyệt, giải ngân cho vay theo đúng quy định.

MINH HƯƠNG

HỖ TRỢ

PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, THUẾ, VIỄN THÔNG, NGÂN HÀNG CHO NGƯỜI DẪN TRONG MÙA DỊCH

DIỆN

Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt*

10% Giảm giá

>200KWh/tháng

2 tháng, kỳ hóa đơn tháng 8 và 9/2021

Có sơ cách ly y tế tập trung**

15% Giảm giá

>200KWh/tháng

7 tháng, kỳ hóa đơn tháng 6 - 12/2021

NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

GIẢM GIÁ

Đối với người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch

VIỄN THÔNG

THỜI GIAN AP DỤNG: 5/8 - 5/11/2021

- TẶNG 2 LẦN BẢNG THÔNG SỐ NGUYÊN GẠ
- +50 PHÚT GỌI NỘI MẠNG
- +50% DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU
- Internet cáp quang
- KH 0 nội gián cách xã hội theo Chi thị 16
- Tất cả các gói cước

MIỄN PHÍ

Truy nhập các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, Bluezone

50% Giảm giá

Gói cước data VXS, VX7

NGÂN HÀNG

- Chuyển tiền, lãi suất thả nổi
- Đến 31/12/2021
- Giảm lãi suất cho vay
- Đến 31/12/2021
- CÓ CƯ LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ
- Khách vay bị ảnh hưởng bởi dịch
- VAY LÃI SUẤT 0%
- Trả lương ngừng việc hoặc trả lương cho người lao động***

THUẾ

- Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuế đất năm 2021
- GIẢM HẠN
- 30%
- Thuế thu nhập DN có doanh thu năm >= 200 tỷ đồng năm 2021
- 30%
- Thuế giá trị gia tăng đối với DN thuộc một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
- MIỄN CHẤM NỘP PHÁT SINH NĂM 2020, 2021
- 50% Giảm giá

Thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý III, quý IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Đối với DN, tổ chức phát sinh lệ liên tục từ 2018-2020

* Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cách ly xã hội hoặc tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chi thị 16 tại thời điểm 05/7/2021
** Phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác
*** Các đối tượng là người sử dụng lao động được vay với lãi suất 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ

info@vcs.vn

Bảo đảm an toàn nuôi ngao trước thời tiết bất thuận

Ở tỉnh ta, ngao là đối tượng nuôi chủ lực của ngành thủy sản với diện tích đạt trên 3.000ha/năm, sản lượng ngao thu hoạch trên 115.000 tấn/năm, chiếm 50% sản lượng ngao toàn quốc. Để bảo đảm năng suất và giá trị kinh tế, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi và sản xuất ngao giống, ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp đã chú trọng hướng dẫn người dân phương pháp nuôi ngao an toàn mùa nắng nóng. Bên cạnh những khuyến cáo về việc chuẩn bị bãi nuôi, chọn giống, thả giống... các cơ quan chuyên môn cũng tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường giúp người dân chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ ngao.

Ông Nguyễn Văn Khuyên, chủ cơ sở nuôi ngao thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Gia đình tôi có 2 vạt nuôi ngao tổng diện tích 2,6ha. Ngao là loài nhuyễn thể dễ nuôi, chỉ cần cải tạo bãi nuôi, chọn vị trí nuôi phù hợp rồi thả con giống chứ không phải cho ăn. Bình quân mỗi vụ nuôi ngao doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng/ha, trừ chi phí, cho lợi nhuận gần 300 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, nghề nuôi ngao luôn gặp nhiều rủi ro, thông thường một vụ nuôi ngao thường phẩm kéo dài 1,5 - 2 năm mới thu hoạch. Để bảo vệ ngao, bên cạnh việc áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được

trong nhiều năm nuôi, tôi đã chủ động thực hiện các biện pháp tích cực để phòng bệnh cho ngao theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.

Ông Vũ Hải Long, Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản cho biết: Mặc dù các địa phương hướng dẫn người nuôi ngao trên địa bàn thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm, bãi triều; hướng dẫn biện pháp chăm sóc, quản lý thủy sản nuôi, trong đó có mật độ nuôi thả. Tuy nhiên, qua kiểm tra và báo cáo của các địa phương, mật độ ương nuôi ngao tại một số hộ nuôi ở mức rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thời tiết bất thuận. Cụ thể, kiểm tra tại một số hộ nuôi trên địa bàn xã Nam Thịnh (Tiền Hải), mật độ ương ngao giống trung bình 3.975 con/m², cao gấp 4 lần khuyến cáo; mật độ ngao nuôi thương phẩm trung bình 960 con/m², cao gấp 5 lần so với khuyến cáo. Kết quả quan trắc chỉ số môi trường: NH4+ dao động từ 0,487 - 0,92mg/lit, vượt ngưỡng cho phép từ 1,6 - 3 lần; Vibrio vượt 1,8 - 5,2 lần; hàm lượng COD vượt 1,1 - 1,4 lần so với quy định.

Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, môi trường có thể gây thiệt hại đến ngao nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người nuôi

ngao thường xuyên nắm bắt tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, tránh, hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Tập trung thu hoạch ngao nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm; đối với ngao nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm cần san thưa mật độ, bảo đảm từ 180 - 250 con/m² đối với cỡ giống từ 500 - 800 con/kg, 250 - 350 con/m² đối với cỡ giống từ 800 - 1.000 con/kg, tạo môi trường thuận lợi để ngao sinh trưởng tốt.

Sau khi thu hoạch, tiến hành cải tạo bãi nuôi; cần cứ vào tình hình thời tiết, khuyến cáo người nuôi ngao thả giống từ sau ngày 15/9 (dương lịch), mật độ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Hàng ngày kiểm tra ngao nuôi, vệ sinh mặt bãi, chôn vây lưới tạo độ thông thoáng cho nước lưu thông làm phong phú nguồn thức ăn cho ngao; san phẳng mặt bãi, khai thông các vũng nước đọng trên mặt bãi tránh hiện tượng nhiệt độ tăng cục bộ gây chết ngao; kiểm tra, san thưa mật độ ngao đốn vao chôn vây phía cuối dòng chảy; vệ sinh rác tạp và bắt các đối tượng dịch hại, tu sửa chân vây lưới, tránh thất thoát ngao nuôi. Khi có hiện tượng ngao chết cần thông báo ngay cho địa phương đồng thời thu gom, chôn lấp vỏ ngao theo quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường.

NGÂN HUYỀN



Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân tạo độ thông thoáng cho chân vây lưới để nước lưu thông làm phong phú nguồn thức ăn cho ngao.

Đổi mới công nghệ tạo động lực phát triển



Việc đầu tư công nghệ mới, máy móc hiện đại giúp Công ty Cổ phần In Thái Bình nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

học kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng in ấn. Sản phẩm ngày càng tốt hơn, giá thành ngày càng thấp hơn, giá thành sản phẩm thấp hơn trước đã tạo ra sức cạnh tranh và chinh phục các khách hàng. Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Mỗi năm chúng tôi có nhu cầu in hàng vạn tờ rơi, tài liệu phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường. Sau khi nghiên cứu một số đơn vị in ấn, chúng tôi quyết định chọn Công ty Cổ phần In Thái Bình làm đối tác cung cấp các sản phẩm in cho nhà trường vì màu sắc, hình ảnh in sắc nét, đúng thời tiết và có giá thành hợp lý.

Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, Công ty Cổ phần In Thái Bình đã duy trì hợp đồng với các đối tác truyền thống và thu hút được nhiều khách hàng mới là cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh và một số địa phương lân cận như Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên. Ông Lê Xuân Ba cho biết thêm: Lượng



Nhờ có máy cắt, gấp tự động, năng suất lao động của công nhân tăng gấp 10 lần.

khách hàng tăng, Công ty bảo đảm việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho người lao động; doanh thu của Công ty tăng ngay cả trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19: năm 2020 đạt 8 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019; 7 tháng đầu năm 2021 đạt 5 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng

kỳ năm 2020. Hiện nay, Công ty đang phát động cán bộ, người lao động thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong những tháng còn lại của năm 2021 để phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu tổng doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2019.

KHÁC ĐUÁN